

# ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

## เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### 1 ธ.ค.66 เมียนมา “รัฐบาลเงาเมียนมาอ้างกองทัพทหารเมียนมาใช้ระเบิดลูกปรายในพื้นที่รัฐฉาน”

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government: NUG) หรือรัฐบาลเงาเมียนมา รายงานว่า กองทัพอากาศของรัฐบาลทหารเมียนมาใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดลูกปราย (Cluster bomb) ในเมือง Namkham รัฐฉานตอนเหนือ ซึ่งถือเป็นครั้งที่สองที่รัฐบาลทหารใช้อาวุธต้องห้ามนี้ในเมียนมา โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือน เม.ย.66 ที่รัฐกะเหรี่ยง อนึ่ง ระเบิดลูกปราย (Cluster bomb) เป็นระเบิดที่บรรจุลูกระเบิดขนาดเล็กๆ ไว้ภายในจำนวนมาก วิธีการใช้ทำได้หลายวิธี ทั้งการทิ้งลงจากเครื่องบิน ซีปนาวุธ หรือยิงโดยปืนใหญ่จากพื้นดินสู่พื้นที่เป้าหมาย โดยระเบิดดังกล่าวจะระเบิดกลางอากาศเพื่อปล่อยลูกระเบิดย่อยให้กระจายเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังเก็บกู้ยากและเป็นอันตรายต่อพลเรือน ทั้งนี้ กลุ่มสิทธิมนุษยชน ระบุว่า การใช้ระเบิดลูกปรายในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทำให้กว่า 120 ประเทศในอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปราย (Convention on Cluster Munitions: CCM) ซึ่งห้ามใช้ ห้ามผลิต ห้ามโอน และห้ามสะสม รวมทั้งต้องทำลายระเบิดลูกปรายที่มีในคลังเก็บกู้ และทำลายระเบิดลูกปรายที่ตกค้างอยู่

### 2 ธ.ค.66 เมียนมา “กลุ่มต่อต้านรัฐประหารเมียนมามุ่งหน้ายึดเมืองเอกรัฐคะยา”

กลุ่มนี้กรบต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมากำลังเดินหน้าหวังยึดเมืองลอยก่อที่เป็นเมืองเอกของรัฐคะยา ทางตะวันออกของเมียนมา หากสำเร็จจะเป็นการยึดเมืองเอกจากกองทัพเมียนมาได้เป็นแห่งแรก โดยกลุ่มที่มารวมตัวเป็นกองกำลังปกป้องประชาชน (PDF) หลังจากกองทัพเมียนมารัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือน เมื่อ ก.พ.64 ได้ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์สู้รบกับกองทัพเมียนมาหลายสัปดาห์ ทั้งในและรอบเมืองลอยก่อ ขณะที่พลเอกอาวุโสหมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา กล่าวเมื่อ 29 พ.ย.66 ว่าการโจมตีในเมืองลอยก่อตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเข้มข้นมาก แต่กองทัพยังคงควบคุมเมืองเอาไว้ได้ ด้านสหประชาชาติ ระบุว่า มีคนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า 500,000 คนนับตั้งแต่พันธมิตร 3 ทรานส์พาร์ตี้ที่ประกอบด้วยกองทัพอาระกันหรือเอเอ (AA) กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือเอ็มเอ็นดีเอเอ (MNDA) และกองทัพปลดแอกแห่งชาติตะอางหรือทีเอ็นแอลเอ (TNLA) เปิดปฏิบัติการ 1027 โจมตีที่ตั้งทางทหารพร้อมกันหลายแห่งในรัฐฉาน ทางเหนือของเมียนมา

### **3 ธ.ค.66      **ฟิลิปปินส์ “เหตุระเบิดระหว่างประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ในมหาวิทยาลัย เสียชีวิต 4 ราย”****

สนข.Al Jazeera รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดระหว่างประกอบพิธีมิสซาในโรงยิมแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัฐมินดาเนา เมืองมาราวิ ฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 4 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 50 คน โดยนายเฟอดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าดูแลพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุระเบิดดังกล่าว โดยประเมินว่ารูปแบบการระเบิดคล้ายกับฝีมือกลุ่ม IS นอกจากนี้ เมื่อ 2 ธ.ค.66 กองทัพฟิลิปปินส์ ประกาศว่าได้สังหารผู้ก่อการร้าย 11 คน ระหว่างการปฏิบัติการที่อยู่ห่างจากเมืองมาราวิประมาณ 200 กม.

### **4 ธ.ค.66      **ฟิลิปปินส์ “IS ฟิลิปปินส์ยอมรับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุลอบวางระเบิดในมหาวิทยาลัย”****

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มก่อการร้าย IS ในฟิลิปปินส์ ซึ่งแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า นักรบ IS เป็นผู้ลงมือลอบวางระเบิดในโรงยิมของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินดาเนา จ.ลาเนาเดลซอร์ ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อ 3 ธ.ค.66 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน และบาดเจ็บอีก 50 คน ขณะที่ทางการท้องถิ่นของรัฐมินดาเนา ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนทั่วเกาะมินดาเนา เพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้ายของกลุ่มไอเอสที่อาจเกิดขึ้นอีกได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์ ระบุว่า มีกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงจากต่างประเทศอยู่เบื้องหลังต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ อนึ่ง มินดาเนาของฟิลิปปินส์เคยถูกกองกำลังเคร่งศาสนาอิสลามที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ยึดไว้นาน 5 เดือนเมื่อ พ.ค.60 เพื่อหวังเปลี่ยนเมืองให้เป็นเขตการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกลุ่ม IS

### **5 ธ.ค.66      **เมียนมา “ผู้นำเมียนมาขอให้กลุ่มชาติพันธุ์ใช้การเมืองหาทางออก”****

สื่อทางการเมียนมารายงานว่า พล.อ.อาวุโสหมิน อ่อง หล่าย ของเมียนมา เรียกร้องให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่กำลังสู้รบกับกองทัพทั่วประเทศ หาทางออกด้วยวิถีทางการเมือง และเตือนว่าหากองค์กรติดอาวุธยังคงโง่เงาต่อไป ผู้อาศัยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบที่เลวร้าย ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงต้องคำนึงถึงชีวิตของประชาชน อนึ่ง เมียนมามีกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธมากกว่าสิบกลุ่ม ส่วนใหญ่ยึดครองดินแดนบริเวณชายแดน และสู้รบกับกองทัพตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2491

### **6 ธ.ค.66      **เมียนมา “กองทัพอาระกันยึดฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมาในรัฐชิน”****

สนข.The Irrawaddy รายงานว่า กองทัพอาระกัน (Arakan Army-AA) ประกาศเมื่อ 5 ธ.ค.66 ว่าสามารถยึดครองฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมาบริเวณในเมืองพาลิตวา รัฐชิน สำเร็จ หลังจากโจมตีต่อเนื่องตั้งแต่ 17 พ.ย.66 ซึ่งในห้วงเดียวกันนี้ กองทัพเมียนมาโจมตีกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (Ta'ang National Liberation Army-TNLA) ในเมืองน้ำคำ รัฐฉานตอนเหนือ ด้วยระเบิด กระสุนปืนใหญ่ และแก๊สพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

จุดยุทธศาสตร์ของกองทัพเมียนมา ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพเมียนมาที่กองกำลังชนกลุ่มน้อย Brotherhood Alliance ประกอบด้วย กลุ่มโกกั้งเมืองเล่าก่ากาย (Myanmar National Democratic Alliance Army-MNDA) กองทัพ TNLA และ กองทัพ AA ตั้งเป้าหมายยึดครองภายใต้ปฏิบัติการ 1027 เพื่อขับไล่กองทัพเมียนมาออกจากพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือตั้งแต่ ปลาย ต.ค.66

### **9 ธ.ค.66**      **เมียนมา “กองทัพเมียนมาบุกโจมตีทางอากาศเมืองลอยก่อว์”**

แหล่งข่าวผู้ในระดับสูงกองกำลังกะเหรี่ยงคะยา KA ระบุว่า กองทัพอากาศเมียนมา ยังคงใช้เครื่องบินขับไล่ ที่ระเบิดลงใส่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ตัวเมืองลอยก่อว์ ที่ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังผสมกะเหรี่ยงคะยาอย่างหนัก ซึ่งการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมา ส่งผลให้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนจำนวน 2 ราย ด้านกองทัพกะเหรี่ยงคะยาอ้างว่าเป็นการยากที่จะเข้าไปให้การรักษาแก่พลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธหนักของทหารเมียนมา เนื่องจากทหารเมียนมา มีการยิงอาวุธหนักทุกวัน ไปในพื้นที่ต่าง ๆ รอบตัวเมืองลอยก่อว์ ทั้งนี้ ในระหว่างการสู้รบจากปฏิบัติการ 1111 มีพลเรือนเสียชีวิต 76 ราย และบาดเจ็บสาหัสบางส่วนจากอาวุธหนักและการยิงทางอากาศ ราษฎรชาวลอยก่อว์กว่า 40,000 คนต้องออกจากเมืองเพื่อหนีสงคราม

### **9 ธ.ค.66**      **ฟิลิปปินส์ “ฟิลิปปินส์จับผู้ต้องสงสัยระเบิดยิมมหาวิทยาลัย”**

เจ้าหน้าที่กองทัพฟิลิปปินส์จับกุมนายจาฟาร์ กาโม สุลต่าน ฐานต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดขณะที่มีพิธีมิสซาในโรงยิมของมหาวิทยาลัยรัฐมินดาเนา เมืองมาราวิ บนเกาะมินดาเนา ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 50 คน ทั้งนี้ นายสุลต่านปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิด ถือกระเป๋ากายในซุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเข้าไปยังที่เกิดเหตุ สำหรับการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 6 ธ.ค.66 ระหว่างตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 4 คน และทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มดอลาห์ อิสลามียาห์-เมาเต (Dawlah Islamiyah-Maute) ที่สนับสนุนกลุ่ม IS และต้องสงสัยว่าอยู่ในเครือข่ายที่ก่อเหตุที่โรงยิม อนึ่ง กองทัพฟิลิปปินส์คาดว่า การก่อเหตุนี้เพื่อแก้แค้นที่ถูกกองทัพปฏิบัติการกวาดล้างอย่างหนัก

### **9 ธ.ค.66**      **เมียนมา “ทหารเมียนมาทิ้งระเบิดใส่เมืองน้ำคำ รัฐฉาน พลเรือนเสียชีวิต 5 ราย”**

สนช.อิรวดีของเมียนมา รายงานว่าองค์กรสตรีตะอาง (TWO) ระบุว่า รัฐบาลทหารเมียนมาส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศถล่มเมืองน้ำคำ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฉาน เพื่อตอบโต้การเข้ายึดฐานทัพหลักของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ส่งผลทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาทิ้งระเบิดน้ำหนักรวม 500 ปอนด์ใส่หมู่บ้านทับเปี้ยะ ในเมืองลำเสี้ยว จนทำให้มีผู้หญิงเสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บอีก 2 คน ขณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางในพื้นที่เมืองน้ำคำ ยังคงดุเดือด แม้ว่าเมื่อ 7 พ.ย.66 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางสามารถเข้ายึด

ครองเมืองน้ำคำได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่มั่นแห่งสุดท้ายของทหารเมียนมาอีก 1 แห่งที่ตกอยู่ภายใต้การแย่งชิง อนึ่ง นับตั้งแต่ปฏิบัติการ 1027 เริ่มต้นขึ้น รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) รายงานว่า กองทัพเมียนมาได้ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีชุมชนของพลเรือน ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 309 คน และบาดเจ็บ 413 คน นอกจากนี้ยังพบการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ และการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 100 คน และบาดเจ็บอีก 160 คน

### **13 ธ.ค.66**      **เมียนมา “กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่โรงไฟฟ้าเมียนมา”**

กองกำลังชนกลุ่มน้อยของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง กองพลที่ 6 และกองกำลังปกป้องประชาชน (PDF) ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 ลำ ทิ้งระเบิด จำนวน 1 ลูก ทำลายสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230 kV หมู่บ้านปางกาน บ.ปางกาน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ของเมียนมา ซึ่งห่างจากแนวชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 15 กม. ส่งผลให้อุปกรณ์ Gas Circuit Breaker ของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA ได้รับความเสียหาย ทำให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่เมืองเมียวดีและหมู่บ้านรอบนอกไฟฟ้าดับ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย

### **19 ธ.ค.66**      **สปป.ลาว “ระเบิดตกค้างจากสงครามอินโดจีน ทำให้คนลาวเสียชีวิตเกือบหมื่นคน”**

นายโจมแยง แพงทองสะหวัด หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดตกค้าง ระบุว่าลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดตกค้างมากกว่าประเทศอื่นหากเทียบกับจำนวนประชากร โดยตั้งแต่สงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงในปี 2518 จนถึงปัจจุบัน มีประชากรลาวที่ต้องรับเคราะห์จากระเบิดตกค้างที่เกิดระเบิดขึ้นรวมกว่า 19,000 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 9,797 ราย ได้รับบาดเจ็บอีก 9,347 คน เฉพาะในแขวงผังสาลี นับแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีกรณีระเบิดตกค้างเกิดระเบิดขึ้น 25 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 16 ราย และได้รับบาดเจ็บ 15 คน ทั้งนี้ ช่วงสงครามอินโดจีนระหว่างปี 2507-2516 ตลอดระยะเวลา 9 ปี มีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาบินนำระเบิดมาทิ้งในดินแดนลาวมากกว่า 580,000 เทียบ คิดเป็นปริมาณระเบิดที่ถูกทิ้งลงมามากกว่า 270 ล้านลูก และคาดว่า 30% ของระเบิดเหล่านี้ได้กลายเป็นระเบิดตกค้างในดินแดนลาวที่ยังไม่เกิดการระเบิด ถือเป็นภัยอันตราย และส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติ อนึ่ง ข้อมูลล่าสุดจากคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดตกค้าง ระบุว่า 6 เดือนแรกของปี 2566 มีกรณีระเบิดตกค้างเกิดการระเบิดขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 คน และเสียชีวิต 4 ราย

### **23 ธ.ค.66**      **เมียนมา “กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางในเมียนมายึดเมืองในรัฐฉานได้เพิ่มขึ้น”**

สนช.Irrawaddy รายงานว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ในเมียนมาอ้างว่า สามารถยึดเมือง Mantong และเขตปกครองตนเองปะหล่องทางตอนเหนือของรัฐฉานได้แล้ว ภายหลังบุกโจมตีและสามารถขับไล่กองพันทหารราบที่ 130 ของรัฐบาลทหาร ซึ่งประจำอยู่ที่เมือง Mantong ออกไปได้ แม้ว่าจะถูกกองทัพ

เมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักเพื่อพยายามรักษาเมือง Mantong ไว้ก็ตาม ซึ่งนับตั้งแต่พันธมิตรชนกลุ่มน้อย Brotherhood Alliance ที่ประกอบด้วย TNLA ชนกลุ่มน้อยโกกั้งเมืองเลาไก้ (MNDA) และกองทัพอาระกัน (AA) เริ่มปฏิบัติการ 1027 เมื่อ 27 ต.ค.66 จนถึงปัจจุบัน สามารถยึดเมืองทางตอนเหนือของรัฐฉานจากรัฐบาลทหารเมียนมาได้แล้ว 10 เมือง

## เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

### 6 ต.ค.66 ปากีสถาน “เหตุระเบิดที่โรงเรียนทางตะวันตกของปากีสถาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน”

ทางการปากีสถานแถลงการณ์ระบุว่า เกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณนอกโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่เมืองเปชวาร์ ในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา ทางตะวันตกของปากีสถาน เมื่อ 5 ต.ค.66 ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 7 คน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดในครั้งนี้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมพื้นที่และดำเนินสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ด้านกรมตำรวจเมืองเปชวาร์ ระบุว่า ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่า เด็กนักเรียนเป็นเป้าหมายต่อการระเบิดในครั้งนี้ อนึ่ง เมืองเปชวาร์เป็นเมืองเอกของจังหวัดไคเบอร์ปัคตูนควา ที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน และมักตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกองกำลังเคร่งศาสนาอิสลาม เช่น กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส (IS) และกลุ่มตอลิบานปากีสถาน

### 12 ต.ค.66 ปากีสถาน “เหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ฐานทัพปากีสถาน มีผู้เสียชีวิต 23 ราย คน”

สนข.AFP รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ฐานทัพในจังหวัดเดรา แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ซึ่งติดกับพรมแดนอัฟกานิสถาน เหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย และต่อมากลุ่มเตห์รีค-เอ-ญีฮัด ปากีสถาน (Tehreek-e-Jihad Pakistan) ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มตอลิบานในปากีสถานได้ออกมาประกาศอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าว

### 26 ต.ค.66 อินเดีย “เกิดเหตุระเบิดใกล้กับ สอท. อิสราเอล ณ กรุงนิวเดลี”

เว็บไซต์ นสพ.The Times of Israel รายงานอ้าง กต.อิสราเอล แถลงว่า เกิดเหตุระเบิดใกล้กับ สอท.อิสราเอล ณ กรุงนิวเดลี ไม่มีเจ้าหน้าที่ สอท.อิสราเอล ณ กรุงนิวเดลี ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางการอินเดีย เพื่อตรวจสอบสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ตีจากการตรวจสอบเบื้องต้นของ สนง.ดับเพลิงกรุงนิวเดลี ยังไม่พบหลักฐานใด ๆ บริเวณจุดเกิดเหตุ

## ตะวันออกกลาง

### 2 ธ.ค.66 อิสราเอล “ฮามาสต้องการหยุดยิงถาวร”

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวกับโทรทัศน์สถานีข่าว Al Jazeera ว่า กลุ่มฮามาสจะไม่แลกเปลี่ยนนักโทษกับอิสราเอลเพิ่มอีกจนกว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันในฉนวนกาซา และระบุว่ากลุ่มตัวประกันที่ยังเหลืออยู่เป็นทหารอิสราเอลและพลเรือนที่เคยเป็นทหารในกองทัพอิสราเอล โดยตัวประกันเหล่านี้จะไม่ได้รับการปล่อยตัว ถ้าไม่มีข้อตกลงหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซา อนึ่ง การแถลงของแกนนำกลุ่มฮามาสมีขึ้นขณะที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มสู้รบกันรอบใหม่ หลังข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงเมื่อ 1 ธ.ค.66 โดยไม่ได้ต่ออายุเพิ่ม

### 4 ธ.ค.66 เยเมน “อดีตนักการทูตสหรัฐฯ อ้างกบฏฮูตีพยายามต่อต้านสหรัฐฯ ในช่วงสงครามอิสราเอล-ฮามาส”

นายนาบิล คูรี อดีตนักการทูตสหรัฐฯ ประจำสถานทูตสหรัฐฯ ในเยเมน แถลงการณ์ระบุว่า เหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน โจมตีเรือพิฆาต ยูเอสเอส คาร์นีย์ (USS Carney) ของสหรัฐฯ ในทะเลแดง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มกบฏฮูตี กับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในฉนวนกาซา ซึ่งกำลังพยายามมีส่วนร่วมต่อต้านสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังระบุว่า กลุ่มติดอาวุธฮูตีซบู่ลละห์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน ติดกับอิสราเอล กำลังทำให้อิสราเอลต้องสูญเสียทรัพยากรบางส่วน และกลุ่มกบฏฮูตีกำลังพยายามทำสิ่งเดียวกัน โดยหันเหความสนใจของอิสราเอล และทำให้อิสราเอลต้องเสียสละกองกำลังบางส่วนไปประจำการในทะเลแดง

### 7 ธ.ค.66 อิสราเอล “UN ระบุกองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนทางตอนเหนือของฉนวนกาซา”

องค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล หรือ ยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอ ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพอิสราเอลโจมตีโรงเรียนขององค์การสหประชาชาติในเมืองเบท ลาเฮีย ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ทำให้เจ้าหน้าที่ของยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอเสียชีวิต 2 คน นอกจากนี้ ยังรายงานว่ามีโรงเรียนที่เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับพลเมืองชาวปาเลสไตน์ อีก 3 แห่ง ในเมืองกาซาซิตี ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอล และกลุ่มติดอาวุธฮามาส ขณะที่นายฟิลิปเป ลาซารินี กรรมการใหญ่ยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอ เตือนว่าไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอีกแล้ว พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมโดยทันที

### 8 ธ.ค.66 อิสราเอล “สหรัฐฯ ยืนยัน ไม่ได้กำหนดเวลาการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซา”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาย จอห์น ไฟเนอร์ รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เมื่อ 7 ธ.ค.66 ที่ยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้กำหนดเวลาการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล

ในฉนวนกาซา เพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธฮามาส พร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลมีเป้าหมายสองประการคือ การรับรองว่ากลุ่มฮามาสจะต้องไม่สามารถกลับมาปกครองฉนวนกาซา และไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกต่อไป นอกจากนี้ นายไฟเนอร์เตือนว่า หากสงครามในฉนวนกาซายุติลงตอนนี้ กลุ่มฮามาสจะยังคงก่อภัยคุกคามต่อไป และนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เรียกร้องหรือบังคับอิสราเอลให้การหยุดยิงกับกลุ่มฮามาส ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า ยอดพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีภาคพื้นดิน และทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นเป็น 17,100 คน และบาดเจ็บมากกว่า 46,000 คน

### **9 ธ.ค.66 อิรัก “สอท.สหรัฐฯ ประจำอิรักถูกโจมตีด้วยจรวด”**

สนข.Reuters รายงานว่า สอท.สหรัฐฯ/กรุงแบกแดด ถูกโจมตีด้วยจรวดอย่างน้อย 7 ลูก เมื่อ 8 ธ.ค.66 เวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ และยังไม่มียกกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบ แต่ในเบื้องต้นนี้สหรัฐฯ คาดว่าเป็น กกล.ติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนให้โจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในอิรักและซีเรีย อาทิ กลุ่ม Kata'ib Hezbollah (KH) และกลุ่ม Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN) เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ ที่สนับสนุนอิสราเอล ทั้งนี้ นรม.มูฮัมมัด ซิอะห์ อัลซูดานี ของอิรัก สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามเอาผิดผู้ก่อเหตุ พร้อมประณามการโจมตีว่าเป็นการก่อการร้ายที่บั่นทอนเสถียรภาพและเกียรติภูมิของประเทศ ขณะที่ พล.อ.ลอยด์ ออสติน รมว.กท.สหรัฐฯ ย้ำว่า สหรัฐฯ สงวนสิทธิในการป้องกันตนเองและปกป้องความปลอดภัยของชาวสหรัฐฯ ทั่วโลก

### **11 ธ.ค.66 อิสราเอล “อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ฉนวนกาซาหลังกลุ่มฮามาสขู่สังหารตัวประกันชาวอิสราเอล”**

สนข.France 24 รายงานว่า สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 11 ธ.ค.66 กองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่เมือง Khan Younis เมืองหลักทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ขณะที่กลุ่มติดอาวุธ Palestinian Islamic Jihad (PIJ) ในฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ อ้างว่า กลุ่มได้ระเบิดบ้านหลังหนึ่งที่มีทหารอิสราเอลกำลังค้นหาทางเข้าอุโมงค์ ความเคลื่อนไหวของอิสราเอลมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสแถลงผ่านทางโทรทัศน์เมื่อ 10 ธ.ค.66 ขู่จะสังหาร ตัวประกันชาวอิสราเอล หากอิสราเอลไม่เจรจาและทำตามข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ ทั้งนี้ อิสราเอลระบุยังมีตัวประกันถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาอีก 137 คน ขณะที่มีชาวปาเลสไตน์ถูกคุมขังในเรือนจำของอิสราเอลประมาณ 7,000 คน ด้านที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีแนวโน้มจะลงมติใน 12 ธ.ค.66 เกี่ยวกับร่างมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมโดยทันที หลังจากที่สหรัฐฯ ใช้สิทธิ์ยับยั้ง (Veto) ร่างข้อมติที่เสนอให้หยุดยิง ในฉนวนกาซาทันที ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อ 8 ธ.ค.66

**12 ธ.ค.66 เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ ตรวจพบซีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดง”**

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า เกิดเหตุซีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเชิงพาณิชย์ที่ติดธงนอร์เวย์ บริเวณช่องแคบ Bab al-Mandab ทางตอนเหนือของทะเลแดง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และสร้างความเสียหายกับตัวเรือ แต่ยังไม่มียางานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว บรรทุกน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพของมาเลเซีย และกำลังมุ่งหน้าไปยังนครเวนิสของอิตาลี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าเรือลำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือไม่ ขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีระบุว่า จะกำหนดเป้าหมายโจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอล โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของเรือที่กำลังแล่นอยู่ในน่านน้ำ นอกจากนี้ยังเตือนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศไม่ให้ติดต่อกับท่าเรือของอิสราเอลด้วย

**12 ธ.ค.66 อิสราเอล “กท.อิสราเอลยืนยันไม่มีความตั้งใจจะปกครองฉนวนกาซาอย่างถาวร หากสงครามกับฮามาสสิ้นสุดลง”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างนายโยอาฟ กัลลันต์ รัฐมนตรี กท.อิสราเอล ซึ่งระบุเมื่อ 11 ธ.ค.66 ว่า รัฐบาลอิสราเอลไม่มีความตั้งใจที่จะปกครองฉนวนกาซาอย่างถาวร และพร้อมที่จะเปิดการเจรจากับผู้ที่สามารถดำเนินการปกครองฉนวนกาซาได้ หากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสสิ้นสุดลง พร้อมยืนยันว่าผู้ที่ปกครองฉนวนกาซาจะต้องไม่เป็นศัตรูต่ออิสราเอล และกลุ่มฮามาสไม่สามารถกลับมาปกครองดินแดนดังกล่าวได้อีกต่อไป นอกจากนี้ นายกัลลันต์ ยังระบุว่า รัฐบาลอิสราเอลพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวทางตอนใต้ของเลบานอน ในเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยตามแนวชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอน

**13 ธ.ค.66 อิสราเอล “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการจู่โจมโรงพยาบาลทางตอนเหนือของฉนวนกาซา”**

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ รายงานว่า กองทัพอิสราเอลบุกจู่โจม โรงพยาบาลคามัล อัตวาน ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 12 ธ.ค.66 หลังจากปิดล้อมและทิ้งระเบิดในพื้นที่รอบโรงพยาบาลแห่งนี้มานานหลายวัน โดยนายแพทย์ แอสรอฟ อัล-คูดรา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ ระบุว่า กองทัพอิสราเอลควบคุมตัวพลเรือนชาวปาเลสไตน์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลคามัล อัตวาน ไปหลายคน และทางการปาเลสไตน์เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เร่งปกป้องชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และพลเรือนกว่า 3,000 คน ที่หลบภัยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานว่านับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา เมื่อ 7 ต.ค.66 มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 18,200 คน ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 70 เป็นผู้หญิงและเด็ก



### **13 ธ.ค.66 อิสราเอล “ข่าวกรองสหรัฐฯ ประเมินอิสราเอลที่ใช้อาวุธไม่นำวิถีโจมตีในสงครามกับฮามาส”**

หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ได้ทำการประเมินว่ากระสุนประมาณ 40 - 45% ของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางอากาศสู่พื้นดิน 29,000 ลูกที่อิสราเอลใช้ยิงจากอากาศสู่พื้นดินในฉนวนกาซา ในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสตั้งแต่ 7 ธ.ค.66 จนถึงปัจจุบัน เป็นระเบิดโง่ หรือระเบิดที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมาย ซึ่งอาวุธที่ไม่มีระบบนำวิถีจะมีความแม่นยำน้อยกว่า และอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามกับพลเรือนมากกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่างในฉนวนกาซา อีกทั้งจำนวนของระเบิดโง่ที่อิสราเอลใช้อาจส่งผลให้จำนวนการเสียชีวิตของพลเรือนพุ่งสูงขึ้นได้ ขณะที่พันตรีเคเรน ฮาจิออฟฟ์ โฆษกกองทัพอิสราเอล ระบุว่า ในฐานะทหารที่ยึดมั่นต่อกฎหมายระหว่างประเทศและหลักศีลธรรม อิสราเอลได้ทุ่มทรัพยากรมากมายเพื่อลดอันตรายต่อพลเรือนที่กลุ่มฮามาสบีบบังคับให้กลายเป็นโล่มนุษย์ และสงครามนี้เป็นสงครามกับฮามาส ไม่ใช่สงครามกับประชาชนในฉนวนกาซา

### **24 ธ.ค.66 เยเมน “เรือรบสหรัฐฯ ยิงโดรนที่คาดว่าเป็นของกลุ่มกบฏฮูตีตก 4 ลำ”**

สนข.Reuters รายงานอ้างรายงานจากกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ซึ่งระบุว่า เรือรบสหรัฐฯ ยิงโดรน 4 ลำตกในทะเลแดง เมื่อ 23 ธ.ค.66 โดยโดรนทั้ง 4 ลำถูกปล่อยมาจากพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและมุ่งหน้าเข้าสู่กองเรือรบของสหรัฐฯ ในทะเลแดงตอนใต้ นอกจากนี้ กองทัพสหรัฐฯ ยังได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือบรรทุกน้ำมัน/เคมีที่ติดธงนอร์เวย์ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบติดธงอินเดียที่มีกาบองเป็นเจ้าของ ซึ่งถูกโจมตีด้วยโดรนในทะเลแดงเช่นกัน

### **24 ธ.ค.66 อินเดีย “สหรัฐฯ อ้างว่าอิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในมหาสมุทรอินเดีย”**

สนข.Reuters รายงานอ้างโฆษก กห.สหรัฐฯ ซึ่งระบุว่า เรือบรรทุกสารเคมี CHEM PLUTO ติดธงไลบีเรีย มีเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น และดำเนินการโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด์ ถูกโจมตี เมื่อ 23 ธ.ค.66 ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรนแบบ one-way attack ที่ส่งมาจากอิหร่าน ขณะเดินเรือห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Veraval อินเดีย ในมหาสมุทรอินเดีย ประมาณ 370 กม. ทำให้เรือได้รับความเสียหายเล็กน้อย ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวนับเป็นเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ทางทะเลในอ่าวอาหรับ/อ่าวเปอร์เซียและมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2564 ที่อิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุ

### **24 ธ.ค.66 อิสราเอล “อิสราเอลทิ้งระเบิดในฉนวนกาซาตอนบนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 166 คน ในห้วง 24 ชม.”**

นสพ. Gulf Times รายงานว่า อิสราเอลได้ทิ้งระเบิดในพื้นที่ฉนวนกาซาตอนบนตลอดทั้งคืน เมื่อ 23 ธ.ค.66 โดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ แถลงการณ์ระบุว่า มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 166 คน ในห้วง 24 ชม. ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์รวม 20,424 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายหมื่นคน และมีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาประมาณ 2.3 ล้านคนกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันมีรายงานว่า

ทหารอิสราเอล 9 นาย ถูกสังหาร ซึ่งเป็นยอดเสียชีวิตรายวันสูงสุด นับตั้งแต่สงครามครั้งนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่ 7 ต.ค.66 ส่งผลให้ปัจจุบันทหารอิสราเอลเสียชีวิตรวมแล้ว 155 นาย

**25 ธ.ค.66 อิสราเอล “อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซา เสียชีวิตอย่างน้อย 70 คน”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานอ้างอิงโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของกาซา ซึ่งระบุว่า ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อนจะถึงเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันคริสต์มาส ทางกองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศใส่ค่ายผู้ลี้ภัยมากาซี ทางตอนกลางของ ฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 70 คน ซึ่งมีเด็กและผู้หญิงรวมอยู่ด้วย ขณะที่ชาวเมืองและสื่อของปาเลสไตน์ รายงานว่า อิสราเอลได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศและการยิงโจมตีจากภาคพื้นดินใส่เมืองอัล-บูเรจ ทางตอนกลางของ ฉนวนกาซา นอกจากนี้ ยังมีรายงานการโจมตีทางอากาศใส่เมืองคานยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 8 คน ด้านกองทัพอิสราเอล อ้างว่า กำลังตรวจสอบรายงานการโจมตีในเมืองมากาซี และอิสราเอลมุ่งมั่น ที่จะลดอันตรายต่อพลเรือนให้น้อยที่สุด

**26 ธ.ค.66 อิหร่าน “อิหร่านอ้างเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ถูกกองทัพอิสราเอลลอบสังหาร”**

สื่อทางการอิหร่าน รายงานว่า พลตรีไซอิด ราซี มุขาวี เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การ ปฏิวัติอิหร่าน หรือไออาร์จีซี ถูกกองทัพอิสราเอลลอบสังหารจากการโจมตีทางอากาศ ที่นอกกรุงดามัสกัส เมืองหลวงซีเรีย เมื่อ 25 ธ.ค.66 ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีอิบราฮิม ไรซี ของอิหร่าน ระบุว่า อิสราเอลจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้านพลเรือตรี แดเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอล ปฏิเสธที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า กองทัพอิสราเอลมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอิสราเอล อนึ่ง เมื่อต้น ธ.ค.66 รัฐบาลอิหร่านกล่าวหาว่า กองทัพอิสราเอลสังหารสมาชิกกองกำลังไออาร์จีซี 2 คน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านทหารให้กับซีเรีย

**26 ธ.ค.66 อิหร่าน “อิหร่านยืนยันไม่ได้โจมตีเรือบรรทุกสารเคมี นอกชายฝั่งอินเดีย”**

กต.อิหร่าน ออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่า อิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ที่อ้างว่าอากาศยานไร้คนขับของอิหร่าน โจมตีเรือบรรทุกสารเคมีเอมวี เคม พลูโต ที่ติดธงไลบีเรีย ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทในเนเธอร์แลนด์ และมีบริษัทของญี่ปุ่น เป็นเจ้าของ ขณะลอยลำอยู่นอกชายฝั่งอินเดีย ราว 200 ไมล์ทะเล เมื่อ 23 ธ.ค.66 ขณะที่นาย นาสเซอร์ คานานี โฆษก กต.อิหร่าน ระบุว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าว ไม่มีมูลความจริง และสหรัฐฯ ควรเผชิญการกล่าวโทษจากบทบาทในสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ทั้งนี้ ทางกรสหรัฐฯ กล่าวหาว่า อิหร่านเป็นผู้ อยู่เบื้องหลังและมีส่วนร่วมในการวางแผนให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน โจมตีเรือสินค้าสองลำในทะเลแดง เพื่อแสดงการ สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธฮามาส และตอบโต้การที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา

### **27 ธ.ค.66 อิสราเอล “กองทัพอิสราเอลระบุงครามในฉนวนกาซา อาจยึดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน”**

สนข.Reuters รายงานโดยการเปิดเผยของพลตรี เฮอร์ซี ฮาเลวี ผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอล ที่ระบุว่า สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในฉนวนกาซา อาจยึดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน พร้อมให้คำมั่นกองทัพอิสราเอลจะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ ยังระบุว่า กองทัพอิสราเอลมีเพียงทางเลือกเดียว คือการกวาดล้างกลุ่มฮามาสต่อไป เพื่อที่สามารถจับกุมตัวผู้นำฮามาสมาได้ ถึงแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็ตาม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล เพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ตั้งแต่ 7 ต.ค.66 อยู่ที่ประมาณ 20,400 คน และมีผู้บาดเจ็บกว่า 54,000 คน ขณะที่โรงพยาบาลทั่วฉนวนกาซาไม่สามารถดำเนินงานได้อีกต่อไป เนื่องจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล

### **27 ธ.ค.66 อิสราเอล “รมว.กห.อิสราเอลระบุว่าอิสราเอลเผชิญสงครามหลายแนวรบ”**

สนข.Reuters รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Yoav Gallant รมว.กห.อิสราเอล ต่อรัฐสภาอิสราเอล เมื่อ 26 ธ.ค.66 ว่า ปัจจุบันอิสราเอลกำลังเผชิญสงครามหลายแนวรบ (Multi-front War) และกำลังถูกโจมตีจาก 7 แนวรบ ได้แก่ ฉนวนกาซา เลบานอน ซีเรีย เขตจูดียและซามาเรีย (เขตเวสต์แบงก์) อิรัก เยเมน และอิหร่าน ขณะนี้อิสราเอลได้ดำเนินการตอบโต้แล้วใน 6 แนวรบ (ไม่ได้ระบุรายละเอียด) ทั้งนี้ ถ้อยแถลงของนาย Gallant มีขึ้นหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) โจมตีทางอากาศต่อกรุงตามัสกัส ของซีเรีย เมื่อ 25 ธ.ค.66 เป็นเหตุให้ พล.จ. Sayyed Razi Mousavi ที่ปรึกษาระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านเสียชีวิต รวมทั้งกรณีสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมาย 3 แห่งในอิรัก เมื่อ 26 ธ.ค.66 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 18 คน

## **แอฟริกา**

### **5 ธ.ค.66 ไนจีเรีย “โดรนกองทัพไนจีเรียโจมตีผิดเป้าหมายทำให้ประชาชนเสียชีวิต 85 ราย”**

กองทัพไนจีเรีย ระบุว่า โดรนลำหนึ่งของกองทัพที่มีเป้าหมายโจมตีกลุ่มติดอาวุธ ได้โจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐคาดูนา โดยไม่เจตนา ในขณะที่ชาวบ้านกำลังฉลองเทศกาลทางศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม ทางกองทัพไม่ได้แจ้งยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 85 ราย ทั้งนี้ กองทัพไนจีเรียมักใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในการสู้รบกับกองกำลังทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่ต่อสู้มาตั้งแต่ปี 2552 การสู้รบดังกล่าวทำให้มีคนถูกสังหารมากกว่า 40,000 คน และพลัดถิ่นมากถึง 2 ล้านคน ที่ผ่านมา กองทัพไนจีเรียเคยโจมตีผิดทำให้พลเรือนถูกสังหารมาแล้วหลายครั้ง

### **18 ธ.ค.66** กินี “เหตุระเบิดคลังน้ำมันในกินี ผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 88 คน”

สนข. AP รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้คลังน้ำมันหลักในกรุงโกนากรีของกินี ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 คน บาดเจ็บอย่างน้อย 88 คน เมื่อ 17 ธ.ค.66 โดย จนท.กินี คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นายมามาตี ดุมบูยา ประธานาธิบดีกินี กล่าวว่า การระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณคลังน้ำมันของบริษัทน้ำมันกินี สร้างความเสียหายอย่างมากในเขตกาลูม ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการระเบิดได้แน่ชัด

## **อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย**

### **3 ธ.ค.66** ฝรั่งเศส “คนร้ายไล่แทงชายชาวเยอรมันเสียชีวิตใกล้กับหอไอเฟล กรุงปารีส”

สนข.BBC รายงานว่า เกิดเหตุชายชาวฝรั่งเศสใช้อาวุธมีดแทงชายชาวเยอรมันเสียชีวิต 1 คน และใช้ค้อนทุบประชาชน บริเวณใกล้กับหอไอเฟล กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อ 2 ธ.ค.66 ส่งผลให้มีบาดเจ็บไม่รุนแรงอีก 2 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ผู้ก่อเหตุได้ยินเสียงตะโกนเป็นภาษาอาหรับว่า อัลเลาะห์ อักบร จึงเกิดอาการคลุ้มคลั่ง รวมทั้งรู้สึกเสียใจที่มีชาวมุสลิมต้องเสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุการณ์ไม่สงบในอัฟกานิสถานและปาเลสไตน์ ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเคยถูกจำคุก 4 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางแผนก่อเหตุโจมตีเมื่อปี 2559 อนึ่ง ก่อนหน้านี้เกิดเหตุครูถูกสังหารด้วยมีดที่โรงเรียน ทำให้ทางการฝรั่งเศสต้องยกระดับมาตรการเตือนภัยด้านความมั่นคงในระดับสูงสุด

### **7 ธ.ค.66** สหรัฐฯ “เหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 ราย”

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า มีปืนก่อเหตุกราดยิงปืนในมหาวิทยาลัยเนวาดา ในเมืองลาสเวกัส สหรัฐฯ เมื่อ 6 ธ.ค.66 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บ 1 ราย ก่อนที่คนร้ายจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ระบุว่า คนร้ายเริ่มก่อเหตุที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้ขยายไปยังชั้นอื่น ๆ ก่อนที่คนร้ายจะถูกยิงที่ด้านนอกอาคาร ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุว่า คนร้ายคือนายแอนโทนี เจมส์ โปลิโต วัย 67 ปี ซึ่งเคยส่งจดหมายลี้ลับ 22 ฉบับไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นมีข่าวดูอยู่ และเคยมีประวัติรุกร้าทางคอมพิวเตอร์ที่รัฐเวอร์จิเนียในปี 2535 นอกจากนี้ยังเคยยื่นสมัครงานหลายครั้งกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในรัฐเนวาดา อย่างไรก็ตาม ตำรวจไม่พบสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าจะก่อเหตุร้าย ส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุคือปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เป็นปืนที่ซื้ออย่างถูกกฎหมายในปี 2565

### **8 ธ.ค.66**      **รัสเซีย “เหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางตะวันตกของรัสเซีย นักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย”**

สื่อทางการรัสเซียรายงาน ว่า เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในแคว้นเบรียนสค์ ทางตะวันตกของรัสเซีย เมื่อ 7 ธ.ค.66 ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน และบาดเจ็บอีก 4 คน ขณะที่คณะกรรมการสืบสวนของรัสเซีย ระบุว่า ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี ได้นำปืนลูกซองยิงไปที่เพื่อนร่วมชั้นก่อนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ทางการรัสเซียอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุแรงจูงใจ ของการกราดยิงในครั้งนี้อันึ่ง รัฐบาลรัสเซียดำเนินมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม แคว้นเบรียนสค์เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียที่ตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีข้ามพรมแดนในช่วงที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครน โดยรัฐบาลรัสเซียได้จัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองภายในแคว้นดังกล่าว

### **15 ธ.ค.66**      **สหภาพยุโรป “จับผู้ต้องสงสัยฮามาสเตรียมโจมตีในยุโรป”**

ทางการเดนมาร์กและเยอรมนี ระบุว่า มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุ่มฮามาสที่กำลังวางแผนโจมตีในยุโรป แต่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเดนมาร์ก ระบุว่า การจับกุมผู้ต้องสงสัยในทั้งสองประเทศไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยในเดนมาร์กนั้นจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 3 คน และคนที่ 4 ถูกจับกุมได้ในเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าวทำให้ชุมชนชาวยิวในเดนมาร์กต้องยกเลิกการจัดงานฉลองเทศกาลฮานูกะห์เมื่อ 14 ธ.ค.66 ส่วนที่เยอรมนี อัยการแถลงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยสมาชิกกลุ่มฮามาส 4 คน ซึ่งกำลังเตรียมการโจมตีเป้าหมายของชาวยิวในยุโรป โดยผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม 2 คนเป็นชาวเลบานอน และอีก 1 คนเป็นชาวอียิปต์ ส่วนคนที่ถูกจับในเนเธอร์แลนด์เป็นชาวดัตช์ ถูกจับได้ที่เมืองรอตเตอร์ดัม ตามหมายจับยุโรป

### **15 ธ.ค.66**      **ยูเครน “สมาชิกสภาท้องถิ่นยูเครนขว้างระเบิด 3 ลูกกลางที่ประชุม บาดเจ็บ 26 ราย”**

สมาชิกสภาหมู่บ้านทางตะวันตกของยูเครน ได้ขว้างระเบิดลงบนพื้น ในการประชุมสภา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 26 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้บาดเจ็บสาหัส 6 ราย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สภาหมู่บ้านในเมืองเครตสกี ภูมิภาค ทรานคาร์เพเทียนตะวันตก โดยตำรวจยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวอยู่ระหว่างถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ซึ่งระหว่างที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั้น สมาชิกสภา กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับงบประมาณสำหรับปีหน้า รวมถึงผลประกอบการทางการเงินในปีนี้ และการลงคะแนนเสียงในการจ่ายโบนัสแก่หัวหน้าสภา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยูเครนระบุว่า คนร้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปยังห้องไอซียู และมีอาการสาหัส ด้านหน่วยรักษาความปลอดภัยของ SBU ยืนยันว่าจะสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือไม่

### **21 ธ.ค.66**      **สาธารณรัฐเช็ก “เหตุกราดยิงในกรุงปราก เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ 25 ราย”**

เกิดเหตุกราดยิงที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ ใจกลางกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก มีผู้เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ 25 ราย โดยมีปืนผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย 24 ปี เคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วย โดยตำรวจเชื่อว่าอาจเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนแรงจูงใจในเหตุกราดยิงครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเหตุกราดยิงที่ร้ายแรงที่สุดในสาธารณรัฐเช็กในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่นายวิท ราคูสัน รมว.มท.ของสาธารณรัฐเช็ก ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างเหตุกราดยิงกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และไม่มีมือปืนรายอื่น ๆ ที่ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ มีรายงานว่ามือปืนมีใบอนุญาตพกปืนและมีอาวุธหลายชิ้น อนึ่ง สาธารณรัฐเช็กมีกฎหมายปืนค่อนข้างเสรีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป แต่เหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนนั้นพบได้น้อยมาก การที่จะได้ปืนมาอย่างถูกกฎหมาย บุคคลจำเป็นต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องได้รับการตรวจร่างกาย การทดสอบความสามารถด้านอาวุธ และไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน

### **24 ธ.ค.66**      **เยอรมนี “เยอรมนีคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณมหาวิหารโคโลญจ์ หลังได้รับแจ้งอาจเกิดเหตุโจมตีช่วงคริสต์มาส ปีใหม่”**

เจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมนีคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณมหาวิหารโคโลญจ์ ในเมืองโคโลญจ์ เพื่อป้องกันเหตุโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสอีฟ และวันคริสต์มาส หลังจากหนังสือพิมพ์บิลด์ของเยอรมนี รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในออสเตรีย เยอรมนี และสเปน ได้รับเบาะแสว่ากลุ่มอิสลามต้องการก่อเหตุโจมตีในช่วงวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของออสเตรียและสเปนได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามโบสถ์ และตลาดคริสต์มาส อย่างเข้มงวดด้วยเช่นเดียวกัน

### **30 ธ.ค.66**      **ฝรั่งเศส “ฝรั่งเศสอาจเผชิญภัยก่อการร้ายระดับสูงห้วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่”**

สนช.Euro news รายงาน อังการแถลงข่าวประจำวันในวันเดียวกันของนาย Gerald Darmanin รมท.มท.ฝรั่งเศส ว่า ฝรั่งเศสได้รับการแจ้งเตือนว่าอาจเผชิญภัยคุกคามจากการก่อการร้ายระดับสูง โดยเฉพาะห้วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ จึงได้จัดกำลังตำรวจมากกว่า 9 หมื่นนาย รักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ จำนวน 6 พันนาย จะกระจายดูแลความปลอดภัยสถานที่สำคัญทั่วกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังเตรียมนักดับเพลิงกว่า 1 หมื่นนาย และทหารอีก 5 พันนาย เป็นกำลังเสริมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเผชิญความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยห้วงเทศกาลปีใหม่และการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024 ใน ก.ค.67 หลังจากเมื่อ 2 ธ.ค.66 เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุสังหารนักท่องเที่ยวยบริเวณใกล้กับหอไอเฟล

-----